

Chương trình



BÉ LÀM QUEN

Cơ hội để con **TRẢI NGHIỆM** môi trường chuẩn quốc tế!

Làm thế nào để con từng bước vượt qua sự bỡ ngỡ và hòa nhập dễ dàng trong một môi trường mới là điều mà Ba Mẹ luôn mong đợi. UTS hoàn toàn thấu hiểu những cảm xúc, sự lo lắng của Ba Mẹ khi con lần đầu đến trường.

Với chương trình “Bé làm quen,” UTS tạo điều kiện để con từng bước khám phá môi trường mới, trải nghiệm trường học chuẩn quốc tế, mở ra hành trình học tập đầy hứng khởi và tự tin cho con.

Thông tin chương trình

Đối tượng



Dành cho **các bé mới** muốn trải nghiệm môi trường học

Thời gian trải nghiệm



03 (ba) ngày học liên tiếp, **từ 8:00 đến 12:00**

Mức phí trải nghiệm



2,500,000 VNĐ
(đã bao gồm phí ăn)

Bé sẽ được trải nghiệm những gì?

01 Chương trình tiếng Anh Quốc tế Oxford Theo khung chương trình mầm non Anh Quốc

Con sẽ được tham gia vào các **hoạt động học tập vui nhộn cùng giáo viên nước ngoài** và các bạn, tạo điều kiện phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

02 Chương trình giáo dục kỹ năng sống Talent Program

Con được hướng dẫn **kỹ năng sống** phù hợp với từng độ tuổi, được hỗ trợ **làm quen với không gian lớp học** và **xây dựng mối quan hệ tích cực** với bạn bè, thầy cô.

Tùy theo nhịp độ riêng của mỗi bé, giáo viên sẽ linh hoạt áp dụng phương pháp hướng dẫn phù hợp để đảm bảo con dễ dàng thích nghi. Bên cạnh đó, con cũng được rèn luyện tính tự lập, sự tập trung và tự tin, tạo nền tảng vững chắc để hòa nhập dễ dàng trong môi trường mới.

03 Không gian học tập an toàn và ngập tràn sắc xanh

Bên cạnh những giờ học trong lớp, con được **tham gia các hoạt động ngoài trời**, tạo điều kiện để kích thích trí tò mò, giúp con phát triển với động lực tự nhiên nhất.

Mỗi góc nhỏ tại UTS đều được thiết kế theo chuẩn an toàn, hòa mình với thiên nhiên, vì vậy, Ba Mẹ hoàn toàn yên tâm để con thỏa sức vui chơi và học tập tại UTS.



*Lưu ý

- Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tham gia chương trình tối đa 02 (hai) lần trong 01 (một) năm liên tiếp.
- Phí tham gia không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng cho học sinh khác.